

(ร่าง) รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 4/2564 (มติฉบับย่อ)
วันพุธที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2564

[ลำดับ] จากวาระที่/เรื่อง	มติ/ประเด็นที่ต้องดำเนินการ	มอบ
[3] 3.1 เรื่อง รายงานสถานะทางการเงิน คณะแพทยศาสตร์ ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 (นำเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร)	<p>รับทราบและมีข้อเสนอแนะดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.ควรจัดทำแนวทางในการแก้ไขปัญหาสถานะ การเงิน โดยลดต้นทุนและเพิ่มรายรับ รวมถึงแนวทางการบริหารให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 2.การรายงาน EBIDA ทำให้เห็นว่าผลประกอบการยิ่งเป็นบวก แต่เมื่อพิจารณาในภาพรวมที่หักค่าเสื่อมออก ยังคงติดลบอยู่ แสดงว่า income before act. ยังต่ำอยู่ 3.ควรมีมาตรการบริหารจัดการอัตรากำลัง อย่างไรในการลดค่าใช้จ่ายกรณีผู้เข้ารับบริการลดลง จากสถานการณ์ COVID-19 4.ควรมีการปรับแผนอย่างรวดเร็วตาม สถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง เช่น การปรับแผนในการให้บริการ COVID-19 ให้เพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มรายได้, การขยายหอผู้ป่วยเพื่อการรองรับ COVID-19 ไปยังชั้น 5 อาคารวิจัยทางการแพทย์ และชั้น 6 อาคารศรินครินทร์, การเปิด Travel Medicine Clinic เพื่อให้มีผู้เข้ามาฉีดวัคซีนเพิ่มเป็นจำนวนมาก และการเปิด Hospital เป็นต้น 	งานบริหารงานการเงินและบัญชี / งานบริหารยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร
[4] 3.2 เรื่อง การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ กสพท. ปฏิทินการรับบุคคลเข้าศึกษาและบันทึกข้อตกลง (นำเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร)	เห็นชอบ	งานการศึกษา
[5] 3.3 เรื่อง แจ้งการพิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารงานโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา (นำเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร)	เห็นชอบ	งานบริหารยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร
[6] 3.4 เรื่อง แจ้งการพิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยกองทุนโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2564 (นำเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร)	เห็นชอบ	งานบริหารยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร
[7] 3.5 เรื่อง แจ้งการพิจารณาขอความเห็นชอบงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (นำเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร)	เห็นชอบ	งานบริหารยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร

<p>[8] 3.6 เรื่อง แจ้งการพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าอาหาร สำหรับดูแลแบบ Home Isolation ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2564 (นำเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร)</p>	<p>เห็นชอบ</p>	<p>งานบริหารยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร</p>
<p>[9] 4.1 เรื่อง พิจารณาการขออนุมัติเงินืม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (นำเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร)</p>	<p>เห็นชอบการขืมเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ - ค่าเช่า เวชภัณฑ์ และตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ จำนวน 90,380,100 บาท</p>	<p>งานบริหารยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร</p>
<p>[10] 4.2 เรื่อง ขอมืมเงินเพื่อสมทบค่าก่อสร้างและค่าควบคุมงานอาคารที่พิกนุคลากรทางการแพทย์ (นำเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร)</p>	<p>เห็นชอบการขืมเงิน ดังนี้ 1.ค่าก่อสร้างอาคารที่พิกนุคลากรทางการแพทย์ จำนวน 44,928,000 บาท 2.ค่าควบคุมงานอาคารที่พิกนุคลากรทางการแพทย์ จำนวน 1,317,800 บาท</p>	<p>งานบริหารยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร</p>
<p>[11] 4.3 เรื่อง พิจารณาคณะสมบัติ และอนุมัติการจ่ายเงินเพิ่มเติมพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา (ครั้งแรก) จำนวน 2 คน (นำเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร)</p>	<p>เห็นชอบ และอนุมัติ</p>	<p>งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์</p>
<p>[12] 4.4 เรื่อง พิจารณาการเสนอขอดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา โสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา ของ นายแพทย์นริศ เจียรบรรจงกิจ (นำเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร)</p>	<p>เห็นชอบ</p>	<p>งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์</p>
<p>4.5 เรื่อง พิจารณาการเสนอขอดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา ออร์โธปิดิกส์ ของ นายแพทย์ณัฐพล สุริษฐ์หนาแน่น (นำเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร)</p>	<p>เห็นชอบ</p>	<p>งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์</p>
<p>[13] 4.6 เรื่อง พิจารณาการเปลี่ยนตำแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่งแพทย์) จำนวน 4 คน (นำเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร)</p>	<p>เห็นชอบ</p>	<p>งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์</p>

<p>[14] 4.7 เรื่อง พิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษ แก่ ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสาขาขาดแคลนและสาขาหายาก คณะแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2564 (นำเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร)</p>	<p>เห็นชอบ</p>	<p>งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์</p>
<p>[15] 4.8 เรื่อง พิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษ แก่ ผู้ปฏิบัติงาน ในมหาวิทยาลัยตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี คณะแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2564 (นำเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร)</p>	<p>เห็นชอบ</p>	<p>งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์</p>
<p>[16] 4.9 เรื่อง พิจารณาขออนุมัติกรอบอัตรากำลัง ใหม่ เพื่อทดแทนอัตรากำลังที่เกษียณอายุราชการ (นำเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร)</p>	<p>เห็นชอบ</p>	<p>งานบริหารงานยุทธศาสตร์ฯ</p>
<p>[17] 4.10 เรื่อง พิจารณาการเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุ ตำแหน่งอาจารย์ 2 อัตรာ (นำเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร)</p>	<p>เห็นชอบ</p>	<p>งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์</p>
<p>[18] 5.1 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์วิจัยทางคลินิก (นำเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์)</p>	<p>ทราบ</p>	<p>งานบริการวิชาการและการวิจัย</p>
<p>[19] 6.1 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม คณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 3/2564 วันพุธที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖4</p>	<p>ทราบ</p>	<p>งานบริหารงานทั่วไป</p>